

มี'งบกลาง'รับมือน้ำท่วม 60วันอตร.อย่ามัวเอาอยู่

ทำเนียบฯ • “ทักษิณ” ร่อนเชิงรายเยียม ชาวบ้านน้ำท่วม “จักรพงษ์” ยันงบกลางมีพอรับมือกันไว้หลายพันล้าน สั่ง “กสทช.” ประสานเครือข่ายดีแทค-เอไอเอส ขยายสัญญาณในพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด “เลขาฯ สททช.” วางแผนจุดเสี่ยงสุโขทัยปริมาณน้ำมากที่สุด ยันไม่ซ้ารอยวิกฤต 54 จังหวัด ก.ย. มาอีกระลอกใหญ่ “ดร.เสรี” เตือน 60 วันอันตราย รัฐต้องชี้แจงข้อมูลชัดเจนไม่ใช่ท่องคาถาเอาอยู่ “ปก.” ประกาศเผื่อระวัง 31 จังหวัดทั่ว ปท.

เมื่อวันจันทร์ เวลา 11.30 น. ที่อาคารชินวัตร 3 นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางมาถึงด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมกับโบกมือทักทายผู้สื่อข่าว แต่ไม่ให้สัมภาษณ์ บอกเพียงว่าพูดไปเยอะแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้พยายามถามว่า ในวันพรุ่งนี้ (27 ส.ค.) จะไปเชียงรายใช่หรือไม่ นายทักษิณกล่าวว่า ไปเยี่ยมชาวบ้าน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุถึงงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือว่า เรามีงบกลางเพียงพอ เพราะเราได้กันในส่วนนี้ไว้แล้วเป็นจำนวนหลายพันล้านบาทเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งความจริงเรามีเงินอยู่หลายส่วนที่จะให้ความช่วยเหลือ แต่ต้องรอประชุมถึงจะสรุปได้ว่าจะนำเงินส่วนไหนไปใช้ในภารกิจอะไรบ้าง

อ่านต่อหน้า 15

มี 'งบกลาง'

“ในส่วนของงบประมาณจะมี 3 ส่วน โดยจะทำเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็วที่สุด คือ 1.งบประมาณของรองนายกรัฐมนตรี 2. ส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ใช้ทอดรองจ่ายอยู่ท่านละ 50 ล้านบาท และ 3.งบประมาณของแต่ละกระทรวงที่จะขอตรงเข้ามาในการขอซื้ออุปกรณ์ระบายน้ำเบื้องต้นกระทรวงกลาโหมส่งเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เรือ

ท้องแบน และเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือแล้ว” นายจักรพงษ์ระบุ

“ส่วนสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ประชาชนเข้าไม่ถึง กระทรวงดีอีคงจะมีการเสริมอุปกรณ์ลงไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพราะสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถมีเครื่องโมบายไปตั้งเพื่อใช้ในการกิจเฉพาะได้ นอกจากนี้มีการประสานงานกับ รมว.ดีอีแล้ว ซึ่งท่านได้ประสานให้ทาง กสทช.ประสานกับเครือข่ายโทรศัพท์ทั้งดีแทคและเอไอเอส ในการขยายสัญญาณในพื้นที่ที่ประสบภัยทั้งหมด” นายจักรพงษ์ระบุ

ขณะที่นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (27 ส.ค.) ปริมาณน้ำที่สุโขทัยจะมากที่สุด คือจุดสถานี Y14A อำเภอศรีสัชนาลัย ก่อนที่จะมาถึงประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ ดังนั้นเรื่องการบริหารจัดการน้ำหน้าประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ จะระบายไปทางคลองยมน่านเป็นหลัก และก่อนหน้านั้นได้มีการรื้อทางรถไฟที่เป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำออก เพื่อให้ระบายน้ำได้ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเพียงพอ

นายสุรสีห์กล่าวว่า หลังจากนี้น้ำจะมาทาง จ.พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ จึงจะมีการเร่งระบายน้ำลงในแม่น้ำน่านเพื่อให้น้ำในทุ่งน้อยลง เนื่องจากมีการประเมินว่าในเดือน ก.ย.มีแนวโน้มปริมาณฝนค่อนข้างมากเข้ามาอีก โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ส่วนเดิมๆ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอยู่แล้ว และหลังจากนี้น้ำจะมารวมกันที่ จ.นครสวรรค์ ซึ่งปริมาณน้ำจะอยู่ที่ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

“จะทำให้การระบายน้ำเจ้าพระยาจะอยู่ที่อัตรา 700 ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ดังนั้นจะไม่ส่งผลกระทบตามที่เป็นข่าวว่าจะเหมือนปี 2554 เพราะปี 2554 น้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่ จ.ชัยนาทถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงยืนยันว่าปริมาณน้ำที่มาในครั้งนี้อย่างต่ำจากปี 2554 โดยสิ้นเชิง ขณะที่เรื่องของพยุหะนั้นกรมอุตุฯ ใช้หลักสถิติว่าช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค. เราก็ไม่ประมาทที่จะมีการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ โดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่ที่ขณะนี้ยังรองรับน้ำได้อีกมาก” นาย

สุรสีห์ระบุ

ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน พ.ต.ท. สอดส่อง กล่าวว่าการรื้อถอนที่เตรียมความพร้อมผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 รายที่อยู่ในเรือนจำทั่วประเทศไทย ให้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วม ไปช่วยแบ่งเบาภาระ โดยมีการติดตามข่าวสารความเดือดร้อนของประชาชน ก่อนจัดสรรกำลังคนราชทัณฑ์ไปให้การสนับสนุน

วันเดียวกัน เวลา 13.00 น. นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง ด้วยเครื่อง ATR หรือ บล.16 ของกองทัพอากาศ เพื่อไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ แต่หลังจากเครื่องบินบินไปได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ก็เกิดการขัดข้องระบบความดันอากาศมีปัญหา แม้เจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าแก้ไขได้ แต่นายสุทินตัดสินใจให้บินกลับทันทีเพื่อความปลอดภัย โดยในวันพุธจะเดินทางไปใหม่

พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ เรียกประชุมผู้บังคับหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่ต่างๆ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ พร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดยชุดเฉพาะกิจผลักดันน้ำได้สนับสนุนเรือผลักดันน้ำ ในการใช้ระบายน้ำในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ โดยปัจจุบันได้มีการติดตั้งไว้ที่จังหวัดนครนายก และเตรียมพร้อมให้การสนับสนุนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบในทันทีที่ได้รับการร้องขอ

ที่รัฐสภา นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) เปิดเผยว่า ตนพร้อมกับเพื่อน สว.รวม 14 คน ได้เสนอญัตติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจากวิกฤตอุทกภัยอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระยะยาว สืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างรุนแรงในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ ซึ่งการทำงานของทุกภาคส่วนยังไม่มีอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสำคัญเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ประธานกรรมการบริหาร Futurtales LAB, MQDC ผู้เชี่ยวชาญ IPCC ได้โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง "60 วันอันตราย การจัดการภาวะวิกฤติและสื่อสารความเสี่ยงควรทำอย่างไร?" ระบุว่า ความเสียหาย ความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่สำหรับประเทศไทยในอดีตมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 10,000-1,000,000 ล้านบาท (น้ำท่วมใหญ่ 2554) โดยเฉพาะการเสียชีวิตของประชาชนซึ่งประเมินมูลค่าไม่ได้ การบริหารวิกฤต

จึงมีความสำคัญสูงสุด ประกอบกับการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤตต้องมีความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดให้ประชาชนที่กำลังวิตกกังวล และห่วงใยต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น และจะเกิดขึ้น หลายหน่วยงานที่ออกมาให้ข้อมูลต้องชัดเจน ไม่ยืดเยื้อ ไม่เทคนิคมาก ทำให้เข้าใจยากจนขาดความน่าสนใจ

"ดังนั้น 60 วันจากนี้ต่อไปจึงเป็นสถานการณ์เสี่ยง ที่ไม่เพียงการบอกความจริงกับประชาชน แต่ต้องไม่ใช่เพียงคำว่า 'เอาอยู่' หรือไม่ท่วมเหมือนปี 2554 ทีมผู้เชี่ยวชาญน้ำจากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้รวมตัวกันเพื่อทบทวนวิกฤต และจะพยายามให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ตั้งรูปที่แนบมาเป็นการประเมินเบื้องต้นสถานการณ์ที่เป็นไปได้สำหรับภาคกลาง และสถานการณ์เลวร้ายที่สุดจากพายุจร ประชาชนที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำให้ติดตามข้อมูลด้วยนะครับใน 60 วันอันตรายนี้" ดร.เสรีระบุ

ด้านนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศฉบับที่ 1 (149/2567) ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 17.00 น. แจ้งว่า มีพื้นที่แจ้งเตือนสถานการณ์ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2567 แยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม

โดยภาคเหนือ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, พะเยา, แพร่, น่าน, อุตรดิตถ์, สุโขทัย, พิษณุโลก, ตาก และเพชรบูรณ์ (อ.เมืองเพชรบูรณ์ อ.หล่มเก่า อ.หล่มสัก)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ เลย, หนองคาย, บึงกาฬ, หนองบัวลำภู และอุดรธานี

ภาคกลาง 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, นครนายก, ปราจีนบุรี, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด และประจวบคีรีขันธ์

ภาคใต้ 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง และสตูล

พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรงภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ ระนอง, พังงา และภูเก็ต (ทุกอำเภอ)

"ปภ.จึงได้ประสานแจ้ง 31 จังหวัด รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักบางพื้นที่ ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง โดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ สภาพน้ำ และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง" อธิบดี ปภ.ระบุ.

ผงะ! หนี้เสียพุ่งแซงช่วงโควิด

● สศช.ชี้คนรุ่นใหม่แท้ๆ นอกกรอบผ่านแอปฯ

สศช.เผยไตรมาส 2 ปีนี้ คริวเรือนไทยหนี้เสียพุ่งสูงกว่าช่วงโควิด ชี้ข้อเสนอ “ทักษิณ” ลดเงินส่ง FIDF 50% เพื่อแอรัคตหนี้คริวเรือน ทำได้แต่ไม่ควรทำวงกว้างเพราะจะเกิดปัญหา Moral Hazard (จริยวับัติ) ต้องเจาะจงเฉพาะกลุ่มพร้อมแจงกั้นนอกระบบผ่านแอปยอคนนิยม กำลั้งระบาคในกั้นนอคนรุ่นใหม่

นายคณชชา พิชยพันธ์ เลขาธิการสภาพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงภาวะสังคมไทยไตรมาส 2/67 ว่าคริวเรือนไทยมีหนี้สินในไตรมาส 1 รวม 16.37 ล้านล้านบาท ขยายตัว 2.5% ชะลอลงจาก 3% ในไตรมาสก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) 90.8% ลดลงจาก 91.4% ในไตรมาสก่อนหน้า โดยหนี้คริวเรือนที่ปรับลดลงมาจากการที่สถาบันการเงินเข้มงวดอนุมัติสินเชื่อ

ขณะที่คุณภาพสินเชื่อของคริวเรือนลดลงต่อเนื่อง โดยหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิตรายได้ของธนาคารพาณิชย์มีมูลค่ารวม 163,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2.99% ต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นจาก 2.88% ในไตรมาสที่ผ่านมา เป็นการปรับขึ้นเป็นไตรมาสที่ 5 ติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิตรายได้ (เอ็นพีแอล) ต่อสินเชื่อรวมในไตรมาสที่ 2 ปี 67 ตามข้อมูลเครดิตบูโรอยู่ที่ 8.5% เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 สูงกว่าก่อนช่วงโควิด-19 (ไตรมาสที่ 4 ปี 62) ที่เคยอยู่ที่ 8% สะท้อนปัญหารายได้ของคริวเรือนที่อาจยังไม่ฟื้นตัวภายหลังมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เริ่มสิ้นสุดลง

สำหรับข้อเสนอของนายทักษิณ ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี ให้ปรับลดการเก็บเงินสมทบกองทุนเพื่อฟื้นฟูสถาบันการเงิน (FIDF) ที่ปัจจุบันเก็บอยู่ 0.46-0.47% ลงครึ่งหนึ่งแล้วนำเงินที่เหลือไปช่วยเหลือหนี้คริวเรือนให้กับประชาชนนั้น นายคณชชา กล่าวว่า ต้องหารือกันระหว่างกระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่ามาตรการจะมีผลอย่างไรบ้างเมื่อออกมา โดยในส่วนนี้ถือเป็นแนวทางหนึ่ง

ที่จะแก้ปัญหานี้ได้

อย่างไรก็ตาม หนี้ของกองทุน FIDF ปัจจุบันมีการนำเงินที่เก็บจากสถาบันการเงินในส่วนนี้ไปใช้หนี้เงินต้นที่มีอยู่ ซึ่งหากลดเงินนำส่งลงก็จะทำให้การใช้เงินต้นในส่วนนี้ลดลง ทั้งนี้ หากจะใช้มาตรการนี้จริง สศช. มองว่าควรทำเป็นมาตรการเฉพาะกลุ่มแบบเจาะจง เช่น เป็นมาตรการที่ช่วยลูกหนี้ที่มีบ้านราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท หรือหนี้รถที่ถือเป็นเครื่องมือในการทำมาหากิน เป็นต้น โดยมาตรการลักษณะนี้ไม่ควรใช้เป็นการทั่วไปเพราะจะเกิดประเด็น Moral Hazard (จริยวับัติ) เกิดขึ้นในสังคมได้

เลขาธิการ สศช.กล่าวต่อว่า ไตรมาส 2 ปี 67 การร้องเรียนเกี่ยวกับผู้บริโภคในภาพรวมลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 25.6% โดยการร้องเรียนสินค้าและบริการผ่านสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ลดลง 26.5 % และ 8.4% แต่ยังมีประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ คือ การผลัดภาระให้กับผู้บริโภค กรณีซื้อสินค้าออนไลน์ ที่ผู้ซื้อต้องถ่ายวิดีโอขณะเปิดพัสดุ ซึ่งกว่า 42.4% ของเรื่องร้องเรียนด้านสินค้าและบริการทั่วไปเป็นปัญหาจากการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยหนึ่งในปัญหาสำคัญที่พบ คือ สินค้าชำรุด/ไม่ตรงปก ซึ่งร้านค้ามักไม่รับผิดชอบหากไม่มีคลิปวิดีโอขณะเปิดพัสดุ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการ

นอกจากนี้ยังพบรูปแบบการให้กู้ยืมนอกระบบที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เข้าถึงง่าย และส่วนใหญ่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น ผ่อนบัตรเครดิตผ่านร้านรับกดในแอปพลิเคชัน x, ผ่อนเครื่องสำอางใน Line, ผ่อนอาร์ตทอยผ่าน Instagram, ผ่อนสัตว์เลี้ยงผ่าน TikTok อาจนำไปสู่การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ความเคยชินในการจ่ายหนี้ รวมถึงมีความเสี่ยงมีหนี้สินพันตัวจากอัตราดอกเบี้ยนอกระบบที่อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กรุ่นใหม่.

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: อังคาร 27 สิงหาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15823

หน้า: 4(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 33.34

Ad Value: 41,675

PRValue (x3): 125,025

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: ทดสอบฯ ผ่านโครงข่าย Starlink

บุคคล แนวหน้า



ทดสอบฯ ผ่านโครงข่าย Starlink : พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หรัยเจริญ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พร้อมคณะ อาทิ ศ.กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต, ต่อพงศ์ เสลานนท์, รศ.ดร.ศุภชัย สุขขลาศัย, พล.ต.อ.ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร และ รศ.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ ร่วมประชุมและทดลอง ทดสอบ รับส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ Starlink เพื่อสนับสนุนภารกิจ การศึกษาทางไกลและการแพทย์ทางไกล โดยมี ศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ หัวหน้าโครงการฯ ต้อนรับ ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์